
๑ 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายปริญญา  สุวรรณศร  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นายอนุพงษ ์ ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๕ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๗ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๘ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๙ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๑๐ นายนเรศน์  ถาวร  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๑ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12 นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
13 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายกฤษฎา  เทพภาพ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  ๖ นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  ๗ จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  8 นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  9 นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 



๒ 
 

 เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม ผมขอ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ อนุญาตแจ้งก่อนการประชุมสภาเทศบาล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

PDPA  ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่านใน
การบันทึกภาพและเสียงในการประชุมสภา ไว้เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและประโยชน์ในทางราชการ และขอเรียนเชิญ
นายปริญญา สุวรรณศร ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการประชุม
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖6 ณ บัดนี้ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 

 - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2566 
 

นายปริญญา สวุรรณศร - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลสมัยประชุมสามัญ สมัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มีสมาชิกสภา

ท่านใดแจ้งขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากมี ให้ยกมือพ้นศีรษะและ
เสนอถ้อยค าที่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

 

- ผมนายปริญญา สุวรรณศร ขอแจ้งแก้ไข รายงานการประชุม หน้าที่ 23 บรรทัดที่
ผมกล่าว ขอมติที่ประชุม มติขอความเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ ให้ระบุ “(ไม่มี)”
และมติไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้นครับ ให้ระบุ “(12 เสียง)”  คงจะพิมพ์สลับกัน 
เพราะเทศบาลเรามีมติไม่เห็นชอบที่จะรับโอน 

  

 - ที่ประชุมมีท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 
  -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 

  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  12 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาทา่นใดเห็นควร“รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือข้ึนครับ (12 เสียง) 
  - สมาชิกสภาท่านใด  “ไม่รับรองรายงานการประชุม”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 15 
สิงหาคม 2566 มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง(รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ   
-ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 



๓ 
 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายปริญญา สวุรรณศร  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่าน
ระเบียบวาระนี้ไป 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2567 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)  ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้

ชี้แจงข้อกฎหมายครับ ขอเชิญครับ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษ ี - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ในส่วนของญัตติที่ 4.1 เป็นวาระต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อ

วันที่  15 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณารับหลักการ แห่งร่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเรียบร้อยแล้ว 
และการแปรญัตติ ซึ่งได้ก าหนดวันยื่นค าขอแปรญัตติไว้ 3 วัน  โดยก าหนดไว้ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้ผ่านมาเรียบร้อย ตามระเบียบฯ ใน
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีสามวาระ วาระที่ 1 ขั้น
รับหลักการ  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวารที่ 3 ขั้นลงมติ  ตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบฯ ก าหนดให้การพิจารณาทั้งสามวาระในรวดเดียวไม่ได้ ดังนั้น ในวันนี้จึง  
เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  ในส่วนของวาระที่ 2 การแปรญัตติ ซึ่งปรากฏในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ในวันนี้จะเป็นการแถลงของ
คณะกรรมการแปรญัตติ หากมีการยื่นค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจะ      
ลงความเห็นเสนอต่อสมาชิกสภาเพ่ือรับทราบ เมื่อสมาชิกสภารับทราบค าแปรญัตติ
แล้ว จะเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ อยู่ในญัตตินี้ การพูดคุย หารือ 
สามารถท าได้ แต่ในการยื่นอภิปราย ไม่สามารถท าได้ หากจะอภิปรายเป็น
กระบวนการที่ท่านสมาชิกสภาได้ยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติและ
ได้ยื่นสงวนค าแปรไว้ หมายความว่าในวันที่ยื่นค าแปร ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
และไม่ได้มาแถลงความเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งสงวนค าแปรไว้ การ
ยื่นสงวนค าแปร ไม่สามารถมาแถลงหรืออภิปรายได้ในที่ประชุมสภาในวันที่พิจารณา
วาระท่ี 2 ในวาระที่ 2 นี้ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงชี้แจงต่อ
สภา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 



๔ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร - ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แถลงชี้แจงต่อสภาเทศบาลทราบ เชิญครับ 
 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวสันติ์ ปราบพุทจา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขอเรียนชี้แจงในที่
ประชุมสภาเพ่ือ  ได้รับทราบว่า คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณา
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แล้ว 
ภายในก าหนดระยะเวลาเสนอ  ค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 
3 วัน  คือ 

    ๑)  เริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
    ๒)  วันพฤหัสบดี ที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
    ๓)  วันศุกร์ ที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

รวมระยะเวลาการยื่นค าขอแปรญัตติ จ านวน ๒4 ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่น
เสนอค าขอแปรญัตติ คือห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่งภายใน
ระยะเวลาการเปิดให้เสนอค าขอแปรญัตติจนถึงเวลาสิ้นสุด ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหาร
เทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการแปรญัตติท่านใด  ยื่นค าขอแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แต่อย่างใด  
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 โดยละเอียด รอบคอบแล้ว ไม่มีการแก้ไข เพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใด ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้ 

1. แผนงานงบกลาง  เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง (รวม
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ)  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   งดออกเสียง   -ไม่มี-  

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง 
(รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ)   ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   งดออกเสียง  -ไม่มี-  

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง  
7 เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง   -ไม่มี- 

4. แผนงานการศึกษา เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง (รวม
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ)      ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   งดออกเสียง   -ไม่มี- 

5. แผนงานสาธารณสุข  เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง 
(รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   งดออกเสียง   -ไม่มี- 

6. แผนงานเคหะและชุมชน เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง 
(รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ)  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   งดออกเสียง   -ไม่มี- 



๕ 
 

 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 
เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง  -ไม่มี- 

8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ เห็นชอบยืนตามร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิม           
ทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ   
-ไม่มี-  งดออกเสียง  -ไม่มี- 

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 
7 เสียง (รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   งดออกเสียง   -ไม่มี- 

10. แผนงานการเกษตร เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง 
(รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ)   ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   งดออกเสียง   -ไม่มี- 

11. แผนงานการพาณิชย์ เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ร่างเดิมทุกประการ ด้วยเสียง 7 เสียง 
(รวมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ)   ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   งดออกเสียง   -ไม่มี- 

 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือด าเนินการพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ 3 
ต่อไป ขอขอบคุณครับ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษ ี - ในวาระนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงต่อที่ประชุมสภาทราบ และไม่มีการ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ สงวนค าแปรไว้ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นค าขอแปรญัตติ ไม่มีการอภิปราย แต่ท่านสมาชิก

สามารถซักถามได้ ก่อนจะมีการลงมติเห็นชอบ  
 

นายปริญญา  สุวรรณศร  -  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดซักถาม  
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ในปีนี้ไม่มีการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567  ให้ถือว่าที่ประชุมผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 โดยไม่มีการแปรญัตติ 
 

  -  เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล)   
 

นายปริญญา สุวรรณศร - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เดิม ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือ  

ข้อใด แต่อย่างใด โปรดยกมือขึ้น  (12 เสียง รวมประธานสภาฯ) 
 

 - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เดิม ทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือ   
ข้อใด แต่อย่างใด โปรดยกมือขึ้น  (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบด้วยเสียง 12 เสียง (นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด แต่อย่างใด  



๖ 
 

   ๔.๒  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมายก่อนลงมติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ในวาระที่ ๓ ปรากฏในระเบียบฯ ข้อ 52 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผล  อันสมควร 
 

 - หากมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ก็จะเข้าสู่การอภิปรายโดยการยกมือพ้นศีรษะ 
และขอผู้รับรองจ านวนสองท่าน แต่หากไม่มี ท่านประธานจะขอมติจากท่านสมาชิก
สภาว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ หรือไม่ ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สวุรรณศร -  ในวาระท่ี 3 นี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากมีโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เพ่ืออภิปราย เชิญครับ 

- ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยกมือขออภิปราย 

- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖7 ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 หรือไม่  

 

  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล)   

 

นายปริญญา สุวรรณศร   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ    - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ  โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
    - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)  
  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เห็นชอบ ๑2 เสียง (นับรวมประธานสภาฯ),       
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โครงการตามร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 12 
โครงการ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484, กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และประกาศ    
กรมป่าไม้ เร่ือง ก าหนดแบบค าขอแบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามกฎกระทรวงการ
ขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 (๑. แบบค าขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) ดังนี้ 



๗ 
 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน 
นายเลื่อน กาไชยยา ถึงบ้านนายทองสุก ฮาวค าฝั้น) งบประมาณ 109,300 บาท  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน  
นายประหยัด ทุมมา ถึงบ้านนางทิพย์ ใจสวัสดิ์) งบประมาณ 37,600บาท  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนาย  
บุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด ใจค าปัน) งบประมาณ 234,500 บาท  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานี หมู่ 4 (สายบ้าน   
นายอดิเรก ถึงบ้านนางเจนจิรา) งบประมาณ 149,300 บาท  

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้าน
นายเงิน ศรีวิชัย) งบประมาณ 113,200 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สาย
บ้านนายก๋วน  แก่นค าเป็ก) งบประมาณ 55,200 บาท  

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแพะดอนสัก    
หมู่ 5 (ตั้งแต่บ้านนายบุญช่วย บุญสนอง ถึงบ้านนางสมพร อินต๊ะค า)  งบประมาณ 
110,000 บาท  

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ 8 
(สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ญาณะทวี ถึงบ้านผู้ใหญ่ศรีรัตน์ ใจสิน)  งบประมาณ 
144,600 บาท  

9. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สาย
บ้านนายสุพรรณ แสงบุญเรือง ถึงบ้านนางสุพรรณี) งบประมาณ 350,600 บาท  

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 
(สายหน้าบ้านนายอินสม แก้วเสมอใจ ถึงหน้าบ้านนายบุญเติง แสนค าลือ) 
งบประมาณ 338,600 บาท  

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 
(สายบ้านนายชุม สุวรรณศร) งบประมาณ 365,100 บาท  

   12. โครงการก่อสร้างการบริหารจัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน ในพื้นที่
รับผิดชอบเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 7 จุด งบประมาณ 47,600 บาท 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  -  ด้วยได้รับญัตติขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่า โครงการตามร่าง   
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 12 

โครงการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ชี้แจงต่อสภาทราบ 
เพ่ือพิจารณา ขอเชิญครับ 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขอความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า 

โครงการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จ านวน 12 โครงการ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484, 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และ
ประกาศ  กรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอแบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตาม
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 (๑. แบบ
ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) ดังนี้ 



๘ 
 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนาย
เลื่อน กาไชยยา ถึงบ้านนายทองสุก ฮาวค าฝั้น) งบประมาณ 109,300 บาท  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนาย
ประหยัด ทุมมา ถึงบ้านนางทิพย์ ใจสวัสดิ์) งบประมาณ 37,600บาท  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนาย       
บุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด ใจค าปัน) งบประมาณ 234,500 บาท  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานี หมู่ 4 (สายบ้านนาย
อดิเรก ถึงบ้านนางเจนจิรา) งบประมาณ 149,300 บาท  

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้าน    
นายเงิน ศรีวิชัย) งบประมาณ 113,200 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้าน
นายก๋วน  แก่นค าเป็ก) งบประมาณ 55,200 บาท  

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 
(ตั้งแต่บ้านนายบุญช่วย บุญสนอง ถึงบ้านนางสมพร อินต๊ะค า) งบประมาณ 110,000 บาท  

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ 8 
(สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์  ญาณะทวี ถึงบ้านผู้ ใหญ่ศรีรัตน์ ใจสิน)  งบประมาณ 
144,600 บาท  

9. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้าน
นายสุพรรณ แสงบุญเรือง ถึงบ้านนางสุพรรณี) งบประมาณ 350,600 บาท  

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 
(สายหน้าบ้านนายอินสม แก้วเสมอใจ ถึงหน้าบ้านนายบุญเติง แสนค าลือ)  งบประมาณ 
338,600 บาท  

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 (สาย
บ้านนายชุม สุวรรณศร) งบประมาณ 365,100 บาท  

   12. โครงการก่อสร้างการบริหารจัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน  ในพื้นที่
รับผิดชอบเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 7 จุด งบประมาณ 47,600 บาท 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  -  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมาย  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี   - ผมขอน าเรียนในส่วนของข้อกฎหมาย ซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  คือ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ปรากฏในสองมาตรา คือ มาตรา 4 กล่าวถึง ป่า ตาม

กฎหมายก าหนดไว้ บทบัญญัติค าว่า ป่า คือ ที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดได้มาตาม
กฎหมายที่ดิน การก่อสร้างถนนหนทาง อยู่นอกเขตเอกสารสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นโฉนด
ที่ดิน โฉนดทางหลวง เพราะตีความตามกฎหมายนี้ จึงมองว่า ถนนต่างๆ ไม่มี
เอกสารสิทธิ เข้าตามมาตรา 4 และเชื่อมไปหามาตรา 54 กรณีที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ 
เป็นเขตป่า ต้องมีการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานของกรมป่าไม้ อ านาจของสภา 
อปท. ไปปรากฏในกฎกระทรวงที่ก าหนด ซึ่งกระทรวงทรัพยากร ได้ออกแนวทางใน
การขออนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขต
ป่า พ.ศ. 2558  ประกอบกับจังหวัดล าปาง ในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัด
ล าปาง ได้มีแนวทางว่าการก่อสร้างทั้งหมดในเขตป่าให้ขออนุญาต และทั่วประเทศ
ก็มีแนวทางเช่นเดียวกัน  พร้อมนี้ผมได้สืบค้นถึงแนวทางในเรื่องดังกล่าวมา
ประกอบให้ทางสมาชิกสภาได้พิจารณา ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง



๙ 
 

 ท้องถิ่นตอบข้อหารือของกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2564 กรณี
จังหวัดระยอง จะสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า จังหวัดได้หารือไปที่กรมส่งเสริม 
และกรมที่ดิน กรมที่ดินได้ตอบข้อหารือว่า กรณีที่กรมโยธาธิการและจังหวัดและ
กรมป่าไม้เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ควรขออนุญาตก่อสร้างในเขตป่า 
ตามความหมายของ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ก่อนหรือไม่  และกรมป่าไม้ ได้ตอบ
ข้อหารือว่า กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าดังกล่าว มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างถาวร มีการขุดเจาะผนัง   
กั้นน้ า เข้าข่ายการกระท าใดๆ ที่เป็นการท าลายป่า จะต้องด าเนินการขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ จากเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 และตามกฎกระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้แจ้งเวียนให้
ทุกจังหวัดทราบ ให้ใช้แนวทางของจังหวัดระยองว่า การก่อสร้างที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 
ย่อมถือว่า เป็นการสร้างในเขตป่า จึงแจ้งแนวทางให้สภาทราบอีกครั้ง เทียบเคียง
ให้ทุกท่านทราบ เป็นแนวทางปฏิบัติ  

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  -  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้น าเรียนในแนวทางในเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติมให้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทางสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับทราบในข้อกฎหมายเพ่ิมเติม ดังนั้น 

หากสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบในข้อญัตติฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อสภาฯ แห่งนี้แล้ว  จึงขอเชิญเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย ก่อนลงมติ
เชิญครับ 

  

  -  ไม่มีสมาชิกสภาอภิปราย 
  -  ผมขอมติที่ประชุมว่า จะลงมติทีละโครงการ หรือ ลงมติรวมทั้งหมด และขอ 
  ผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน 
 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอให้ลงมติทีเดียวทั้ง 12 โครงการ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายวสันติ์  ปราบพุทจา 
 -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
  -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
   -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 54 

แห่งพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จ านวน 12  โครงการ” โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 54 
แห่งพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จ านวน 12  โครงการ”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 
 

 



๑๐ 
 

 มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า  โครงการตามร่าง         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 12 
โครงการ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484, กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 และประกาศกรม
ป่าไม้ เร่ือง ก าหนดแบบค าขอแบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 (๑. แบบค าขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(แบบ ป.๘๔-๑) มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (นับรวมประธานสภาฯ),          
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน 
นายเลื่อน กาไชยยา ถึงบ้านนายทองสุก ฮาวค าฝั้น) งบประมาณ 109,300 บาท  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน  
นายประหยัด ทุมมา ถึงบ้านนางทิพย์ ใจสวัสดิ์) งบประมาณ 37,600บาท  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนาย  
บุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด ใจค าปัน) งบประมาณ 234,500 บาท  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานี หมู่ 4 (สายบ้าน   
นายอดิเรก ถึงบ้านนางเจนจิรา) งบประมาณ 149,300 บาท  

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้าน
นายเงิน ศรีวิชัย) งบประมาณ 113,200 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สาย
บ้านนายก๋วน  แก่นค าเป็ก) งบประมาณ 55,200 บาท  

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแพะดอนสัก    
หมู่ 5 (ตั้งแต่บ้านนายบุญช่วย บุญสนอง ถึงบ้านนางสมพร อินต๊ะค า)  งบประมาณ 
110,000 บาท  

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ 8 
(สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ญาณะทวี ถึงบ้านผู้ใหญ่ศรีรัตน์ ใจสิน) งบประมาณ 
144,600 บาท  

9. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สาย
บ้านนายสุพรรณ แสงบุญเรือง ถึงบ้านนางสุพรรณี) งบประมาณ 350,600 บาท  

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 
(สายหน้าบ้านนายอินสม แก้วเสมอใจ ถึงหน้าบ้านนายบุญเติง แสนค าลือ) 
งบประมาณ 338,600 บาท  

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 
(สายบ้านนายชุม สุวรรณศร) งบประมาณ 365,100 บาท  

   12. โครงการก่อสร้างการบริหารจัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน ในพื้นที่
รับผิดชอบเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 7 จุด งบประมาณ 47,600 บาท 

 
5.2  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ตั้งเป็นรายการใหม่งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ส านักงาน) จ านวน        
1 รายการ ดังนี้ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 24 ตัว ๆ ละ 3,000.- บาท       
เป็นเงิน 72,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 67 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร, ที่นั่งพนักพิง        



๑๑ 
 

 บุฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม, ที่พักแขน 2 ข้าง,ปรับสูงต่ าที่นั่งด้วยโช๊คไฮโดรลิค     
ขาเก้าอ้ีท าจากเหล็กชุบโครเมียมแบบ 5 แฉก 5 ล้อเลื่อน,จัดหานอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ใน
ท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน      

1 รายการ เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาทราบ เพ่ือ
พิจารณาก่อนลงมติ เชิญครับ 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 1 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภา
ท้องถิ่น เพ่ือจัดซื้อค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 24 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท       
เป็นเงิน 72,000.-บาท ดังนี้ 
โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 382,740.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 186,718.06 บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   72,000.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 114,718.06 บาท 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 72,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
จ านวน 24 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาด     
ไม่น้อยกว่า กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 67 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร ที่นั่ง   
พนักพิงบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม ที่พักแขน 2 ข้าง ปรับสูงต่ าที่นั่งด้วยโช๊ค         
ไฮโดรลิค  ขาเก้าอ้ีท าจากเหล็กชุบโครเมียมแบบ  5 แฉก 5 ล้อเลื่อน จัดหา
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ใน
ท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



๑๒ 
 

 ปัจจุบันเก้าอ้ีห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เป็นเก้าอ้ีเบาะนวม ซึ่งเป็นเก้าอ้ีที่ไว้
ส าหรับบริการประชาชน หรือผู้เข้าร่วมประชุม การจัดซื้อเก้าอ้ีในครั้งนี้ เพ่ือไว้
ส าหรับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล และส าหรับการประชุมสภาเทศบาล 
เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม และมีเก้าอ้ีไว้ส าหรับรองรับ    
ผู้มาประชุมของสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ขอบคุณค่ะ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมขอน าเรียนสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ทางสภาฯ ไดม้ีความเห็นร่วมกันว่า 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ อยากมีเก้าอ้ีที่สะดวกในการเข้าออกเวลา ลุก- นั่ง ที่จะใช้ส าหรับรองรับการประชุมใน

ห้องสภาฯ ในเดือนนี้จึงได้ตรวจสอบงบประมาณว่ามีเพียงพอเหลือจ่ายหรือไม่ ซึ่ง
ตรวจสอบแล้วจึงเป็นญัตติในการขอโอนเงินงบประมาณในวันนี้ ประเภทครุภัณฑ์
หากจะจัดซื้อจัดหา จะต้องขอโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่และเสนอ
ต่อที่สภา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ต้องน าเรียนสภาทราบว่า งบประมาณท่ีน ามา
โอนลดและตั้งเป็นรายการใหม่นี้ ไม่กระทบต่องบพัฒนา เป็นเงินเหลือจ่ายจาก
เงินเดือนของข้าราชการ ของงานแผนและวิชาการ ตั้งแต่นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนได้โอน(ย้าย)ไป และราคาที่จัดหาซื้อเป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อ
ได้ในท้องถิ่น เทศบาลก็เคยจัดซื้อแล้ว และเป็นราคาในปัจจุบันที่มีการซื้อขาย จึงน า
เรียนสภาทราบ ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเจริญ  ญาสิทธิ์ - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  เก้าอ้ีส านักงาน หากจัดซื้อแล้วไว้ใช้งานในห้องสภาเทศบาล ขออย่าโยกย้าย
ไปใช้ในห้องอ่ืน  ขอบคุณครับ 

 

นายนเรศน์  ถาวร - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมเห็นชอบ ในการโอนเงินมาซื้อเก้าอ้ีส านักงานในครั้งนี้ เก้าอ้ีเบาะนวม   
ที่ใช้งานอยู่ค่อนข้างจะเล็ก นั่งไม่สบาย และไม่เหมาะสมกับห้องประชุมสภาของเรา 
แต่หากซื้อมาใหม่ ได้เก้าอ้ีใหมแ่ละอย่างดี ก็ถือเป็นหน้าเป็นตา ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก     
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่  
  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 24 ตัว”   โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ 
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 24 ตัว”    โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 



๑๓ 
 

 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง(นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
(ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ) เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน     
24 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้  ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 60  เซนติเมตร ลึก 67 เซนติ เมตร 
สูง 95 เซนติเมตร, ที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม, ที่พักแขน 2 ข้าง, 
ปรั บสู งต่ าที่ นั่ งด้ วยโช๊ ค ไฮ โดรลิ ค ขา เก้ า อ้ี ท า จ าก เหล็ กชุ บ โ คร เ มี ยม
แบบ  5  แฉก  5  ล้ อ เ ลื่ อน , จั ดหานอก เหนื อจากบัญชี ร า คามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  เนื่ องจากไ ม่ปรากฏตามบัญชี ร าคามาตรฐานครุ ภัณ ฑ์ส านั ก
งบประมาณ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม  2564  เ รื่ อ ง  รู ปแบบและกา รจ า แนกประ เ ภทรายรั บ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
  5.3 ญัตติขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน อาคารฌาปนสถานต าบล    

ห้างฉัตร จ านวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร (ภาพถ่ายแนบท้าย) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ด้วยได้รับญัตติขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน อาคารฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จ านวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร ภาพถ่ายแนบท้าย ขอเชิญท่าน

นายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาทราบ ก่อนพิจารณาลงมติ ขอเชิญครับ 
 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และ 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน อาคารฌาปนสถาน

ต าบลห้างฉัตร จ านวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร อาคารหลังนี้
ตั้งอยู่ในฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร บ้านแพะดอนสัก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 และตามหนังสือ       
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การจะเข้าไปปรับปรุงอาคาร 
หรือก่อสร้างใหม่ หมู่บ้านจะต้องมอบให้ทางเทศบาลก่อน และหากมอบแล้ว จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อน ในส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงเพ่ิมเติม ขอบคุณค่ะ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ในส่วนของอาคารดังกล่าว งบประมาณในการก่อสร้างเป็นการรวมงบกันมาของ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประชาชน มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ฌาปนสถานดังกล่าวตั้งอยู่บ้านแพะ

ดอนสัก เป็นอาคารไม้ เสาปูน มุงด้วยสังกะสี ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร     
ในการตรวจสอบเบื้องต้นจากกองช่าง การใช้งานสามารถใช้ได้ปกติ มีความสมบูรณ์ของ
วัสดุอุปกรณ์ มีความมั่นคงถาวร ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ ในส่วนของระเบียบกฎหมาย 



๑๔ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ได้
ระบุข้อใดในการรับมอบทรัพย์สินจะต้องผ่านสภา แต่ระเบียบตัวเดิมได้ระบุไว้       
ในส่วนของคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ ได้
แจ้งเป็นหนังสือให้ทุก อปท. ทราบ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏได้ว่า ตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น มีเงื่อนไข ตัวนี้มีเงื่อนไขใช้ประโยชน์เพื่อฌาปนสถาน และสอง มีภาระติดพัน 
คือการดูแลบ ารุงรักษา เงื่อนไขตรงนี้ครบ เป็นที่มาที่ไปว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภา ในส่วนของท้องที่เอง ได้ระบุตามมติตามประชาคมหมู่บ้าน ว่าให้ความ
ยินยอม ตามระเบียบวาระที่  5 ของรายงานการประชุมของหมู่บ้าน อาคาร 
ฌาปนสถานดังกล่าว ชาวบ้านแพะดอนสักยินยอมให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
รับมาเพ่ือดูแลต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร  - ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ในญัตตินี้ผมเห็นว่า ดี เพราะเป็นสาธารณประโยชน์ที่พึงใช้ หากเรารับก็เป็น
ภาระของเทศบาลในเรื่องของงบประมาณในการซ่อมแซมและบ ารุง เพราะทุกปีจะเกิด
วาตภัย และเป็นสิ่งที่พ่ีน้องชาวบ้านได้เข้ามาใช้ หากพายุเกิดขึ้น หลังคาปลิว ควรหา
งบประมาณมาปรับปรุง ผมเห็นสมควรที่จะรับเอาไว้เป็นทรัพย์สินของเทศบาล 

 

นายปริญญา  สุวรรณศร - ผมขอสอบถามว่า การรับมอบโอนอาคารฌาปนสถานหลังนี้ รวมถึงเมรุ ด้วยหรือไม่ 
 

นายทวิช จ าปาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  อาคารที่เราจะรับมอบโอน เป็นอาคารหลังใหญ่ เป็นอาคารที่ไว้ท าพิธี ส่วนเมรุ
ไม่ได้ระบุไว้ ผมได้หารือประสานแผนกับไป อบจ.ล าปาง หากได้รับงบประมาณ คงต้อง
รื้อถอน คงจะต้องให้หมู่บ้านเสนอมาและน าเสนอต่อสภาอีกครั้ง ตอนนี้ยังไม่สามารถ
ตอบได้ว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ปีไหน อาคารที่จะรับมอบ เป็นแค่อาคารไม่รวมเมรุครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก     
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สิน อาคารฌาปนสถานต าบล

ห้างฉัตร จ านวน 1 หลัง”    โปรดยกมือขึ้นครับ  (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สิน อาคารฌาปนสถานต าบล

ห้างฉัตร จ านวน 1 หลัง”    โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 



๑๕ 
 

 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง(นับรวมประธานสภาฯ), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สิน อาคารฌาปน
สถานต าบลห้างฉัตร จ านวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอเชิญท่านรองประธานสภา ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 6 จนปิดการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายนเรศน์  ถาวร - ในระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้  มีท่านใดจะเสนอแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ  
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาลฯ ทุกท่าน  ผมขอแจ้งท่านสมาชิกสภาทราบสองเรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับข้อหารือการ

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0023.3/5721 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 23 บัญญัติให้ 
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้
ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว ให้ส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาต่อไป  จังหวัดน่านได้จัดการประชุม และได้
พิจารณาประเด็นข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลต าบล
งอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีประชาชนบางส่วนได้สร้างที่อยู่อาศัยและประกอบ
อาชีพเกษตรกรอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในแนวเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งช้าง เทศบาลต าบลงอบสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่
ดังกล่าวได้หรือไม่ คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดน่านได้ให้
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่เทศบาลต าบลงอบ ว่า พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ   
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 7 บัญญัติว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจจัดเก็บภาษีจากท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมาตรา 9 บัญญัติว่า 
ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครองครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด 
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ราษฎรบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ต าบลงอบ จ านวน 114 
หลังคาเรือน ได้สร้างที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งอยู่ในแนวเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งช้าง ดังนั้น เทศบาลต าบล
งอบ จึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้  หมายความว่า ตาม
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ระบุไว้  เทียบเคียงกับของเรา ก็มีปัญหา
เกิดขึ้น  จากนี้ ไปท่านนายกฯ จะต้อง จัดท าแนว เขตที่ดินและเสนอไปยั ง
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดล าปาง เพ่ือจะได้น าเสนอต่อ



๑๖ 
 

 กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทาง ผอ.กองคลัง ได้แจ้งว่าตอนยกฐานะจาก อบต. เป็น
เทศบาล  แนวเขตได้เปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งมีการแบ่งแนวเขตจังหวัด อ าเภอ พ้ืนที่
ค่อนข้างชัดเจนแล้ว เราต้องส่งไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

  

- เรื่องที่สอง เรื่องการบริหารจัดการ การฆ่าสัตว์ ซึ่งเกิดโรคหูดับขึ้นมา เมื่อก่อนการ
เปิดโรงฆ่าสัตว์มีจ านวนมาก แต่หลังจากพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้ประกาศ
ระเบียบการฆ่าสัตว์ ซึ่งมีโทษปรับสูง สองแสนบาท และจ าคุก 3 ปี โรงฆ่าสัตว์ที่     
ไม่ผ่านมาตรฐานของปศุสัตว์ จะมีทีมงานเข้ามาตรวจ หากไม่ผ่านก็จะถูกสั่งปิด        
แต่ของเทศบาลเราผ่าน ซึ่งในการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเรา  ผมคือ
ปลัดเทศบาล จะเป็นด่านแรก จะตรวจดูก่อนว่า สัตว์มาจากไหน จากฟาร์ม หรือ
เลี้ยงเอง หากผู้ประกอบการต้องการฆ่า ต้องไปแจ้งให้สงกรานต์ทราบก่อน และ
สงกรานต์จะไปแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอเข้าไปตรวจ ปศุสัตว์จะรับรองมาเป็นรายตัว 
หากขออนุญาตจากเราแล้ว น าไปฆ่าข้างนอก จะผิดตามระเบียบ ผมแนะน าว่า ก่อน
จะไปซื้อเนื้อตามร้าน ให้ขอดูใบรับรองการฆ่าสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ก่อน จะดีครับ และ
เจ้าหน้าที่ประจ าโรงฆ่าสัตว์ จะเข้าไปตรวจ ว่ามีโรคหรือไม่มี หากไม่มีจะฉีกใบ
ประกอบการฆ่า ว่า มีเนื้อกี่กิโลกรัม และต้องรายงานทางอินเตอร์เน็ตให้ปศุสัตว์
ทราบ ในส่วนของการจับกุม เราไม่มีอ านาจ เป็นหน้าที่ของปศุสัตว์จังหวัดและ       
ปศุสัตว์อ าเภอ เพราะมี อส. ใช้อ านาจทางการปกครอง ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - เนื่องด้วยมีประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้สอบถามทางโซเชียล
มีเดีย เรื่อง โครงการติดป้ายเฉลิมพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา-
นุวงศ์ หน้าสวนอนันตยศ ไม่มีการติดและเปลี่ยนป้ายทดแทนป้ายที่ช ารุดไป ในวาระ
ส าคัญต่างๆ กระผมในตัวแทนของสมาชิกสภา จึงน าเรียนและสอบถามต่อคณะ
ผู้บริหาร 

 

นางอ าไพ อวนศรี - เรื่องการติดป้ายเฉลิมพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
นายกเทศมนตรีฯ หน้าสวนอนันตยศ  เคยท ามานานแล้ว ที่เราเอาออกเพราะมีการช ารุดเสียหาย และ

ตอนนี้จะมีการด าเนินการท าป้ายมาติด ทั้งในส่วนของการห้ามจับสัตว์ และป้าย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนป้ายที่ช ารุด ก าลังจะด าเนินการค่ะ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - เกี่ยวกับประเด็นการติดตั้งป้ายหน้าสวนอนันตยศ ต้องน าเรียนต่อสภาทราบว่า 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ หน้าสวนอนันตยศ จะมีโครงป้าย ขนาด 2.80 เมตร สูง 1.50 เมตร เป็นโครงป้าย

ขนาดเล็ก ซึ่งที่ผ่านมาใช้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
หรือป้ายรณรงค์  ป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษี และตามสื่อโซเชียลที่ได้แจ้งเข้ามา 
เทศบาลได้ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อปีที่แล้ว มีการติดตั้ง
ป้าย ติดอยู่ประมาณครึ่งปี มีการช ารุด ผุพังไปตามเวลา เทศบาลจึงได้ไปปลดป้ายลง 
แล้วจึงมีการสอบถามมาว่า ท าไมไม่เอาป้ายอ่ืนมาติดหรือไม่เอาป้ายเฉลิมพระเกียรติมา
ติดต่อ ผมขอน าเรียนว่า ป้ายดังกล่าวได้ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติไป ซึ่งป้ายดังกล่าวมี
ขนาดเล็ก พอเราติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติไปดูแล้วไม่สมพระเกียรติ เพราะป้ายเล็ก
และต่ า ความสูงระดับรั้ว เวลารถขับผ่านแทบจะเสมอกับรถ ท าให้เรารู้สึกว่า ดูแล้ว     
ไม่เหมาะสม น่าจะเหมาะสมกับป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วไปมากกว่า ประกอบกับป้ายมี
ขนาดไม่ถึงสามเมตร ท าให้ใช้ค าเฉลิมพระเกียรติต่างๆ เล็กไปด้วย แทบจะอ่านไม่ออก 



๑๗ 
 

 ในระหว่างนี้ มีโครงการท าเรื่องป้าย สองอย่าง คือ โครงป้ายเดิม งานสาธารณสุขฯ จะ
ท าป้ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มาติด ป้ายได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว จะไปติดในวันนี้ เป็นการ
รณรงค์ให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และภายในมีการลักลอบจับสัตว์น้ า ซึ่งทางเทศบาล
ได้มีการจัดท าโครงการความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ได้น าพันธ์ปลามาปล่อยในสระ 
สวนอนันตยศ ปรากฏว่ามีคนบุกรุกในช่วงวันหยุด มีการตกปลา และท าความสกปรก
ให้กับสวนอนันตยศ คนดูแลสวนอนันตยศได้แจ้งเข้ามา ผมได้ปรึกษากับท่านปลัด     
ซึ่งท่านปลัดบอกว่าการที่จะด าเนินการขอจัดท าป้ายห้ามการจับสัตว์น้ าในบริวเวณสวน
อนันตยศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ส าหรับการอนุรักษ์และใช้ส าหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าใน
งานรัฐพิธีต่างๆ มาโดยตลอด ส านักปลัดฯ จึงได้ท าป้ายห้ามจับสัตว์น้ า ในส่วนของป้าย
ประชาสัมพันธ์ด้านหน้า  

ในอนาคต ในส่วนของส านักปลัดฯ ได้มีการเตรียมแผนงาน/โครงการ การ
ติดตั้งป้ายคัดเอาท์ขนาดใหญ่ ไว้ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และใช้ส าหรับการติดตั้งป้าย
เฉลิมฉลอง เทิดพระเกียรติฯ กับสถาบันไว้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสม         
พระเกียรติมากกว่า จึงได้ประสานกับกองช่าง  โดยนายช่างธนาวุฒิ ได้เขียนแบบมาให้
เรียบร้อย เป็นป้ายขนาด 6 เมตร สูง 3 เมตร เสาเป็นเสาเหล็ก ด้านหน้าเป็นเสาปูน 
ติดตั้งบริเวณด้านหน้า เฉียงเข้าไป เพ่ือให้เวลารถขับมาจะได้เห็น ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอ 
ความสูงเลยระดับรั้วไป และมีประดับไฟ การติดตั้งจะติดมุมเฉียง ซึ่งเวลารถมาจะ
เห็นชัด ซึ่งปัจจุบันที่ติดตั้งจะมองไม่เห็น จะมี   อีกฝั่ง ซึ่งฝั่งอีกด้าน พ้ืนที่ด้านหลังถูก
กันไว้ส าหรับสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนันตยศ หากเราไปติดตั้งตรงนั้น จะปิดบัง อาจจะ
ต้องถูกรื้อถอน หากจะติดตั้งจุดเดิมก็ได้ แต่ไว้ด้านในรั้ว เพราะจะมีปัญหาเรื่องทาง
หลวง ติดแบบเฉียง หากขับจากในเมืองเขามาห้างฉัตรจะเห็นชัดเจนครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น 
เป็นงานก่อสร้าง จะต้องผ่านทางสภาพิจารณา งบประมาณที่ใช้ก่อสร้าง 59,000 
บาท โปรเจคเรื่องป้าย แก้ไขปัญหาสองเรื่องคือ ป้ายเดิมที่มีอยู่ จะท าป้ายด้าน
สิ่งแวดล้อมไปติด และจะมีการท าป้ายขนาดใหญ่ไปติดตั้ง ขอน าเรียนท่านสมาชิก
สภาและท่านคณะผู้บริหารทราบครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - มีประเด็นจะสอบถาม เรื่องการถมที่ในพ้ืนที่ ผมได้สอบถาม ผอ.กองช่าง ตาม
ระเบียบ ถมท่ีไม่เกิน 1 ไร่ต่อ 1 งาน ความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ต้องขออนุญาต ใน
วันนี้ได้เกิดเรื่องขึ้นมา เจ้าของพ้ืนที่ได้ถมที่ แล้วมีการเรียกเงิน จ านวน 30,005. -
บาท โดยไม่มีใบเสร็จเกิดขึ้น พ่ีน้องชาวบ้านมาลงที่สมาชิกสภา ว่า สท.มีการเรียก
เก็บเงิน โดยที่ สท. ไม่ทราบเรื่อง เจ้าของที่จะมีการร้องเรียนไปที่อ าเภอ ผมก็       
ไม่อยากให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้นในพ้ืนที่เรา แต่ยืนยันและสอบถามว่าได้จ่ายเงินแล้ว
หรือไม่ จ่ายเงินแน่นอนหรือไม่ เจ้าของที่ดินมีสลิปการโอนเงินที่ 30,005. -บาท       
มายืนยัน ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างตอนนี้มาลงที่ สท. ผมอยากให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดูแล ว่าเป็นความจริงหรือไม่ข้อมูลตรงนี้      
ขอแสดงความคิดเห็นและสอบถามยังผู้รู้เพ่ือจะได้น าไปตอบค าถามพ่ีน้องชาวบ้าน 
และอีกเรื่องที่หัวหน้าส านักปลัดได้แจ้ง เรื่องการตกปลาในสวนอนันตยศ เราจะมี  
ห้วงเวลา หรือระเบียบอย่างไร เราควรจะติดป้ายไว้ ว่า วัน เวลา ไหน ที่ท าได้ หรือ
ห้ามจับ ผมอยากได้ข้อมูลเพ่ือจะได้ไปอธิบายให้พ่ีน้องชาวบ้าน และขอบคุณแทน     
พ่ีน้องชาวบ้านบ้านแม่ฮาว ที่ทางผู้บริหารเห็นความส าคัญน าโครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ลงในพื้นที่ ขอบคุณครับ 



๑๘ 
 

 นางอ าไพ อวนศรี  - จากประเด็นฯ ตามที่มีสมาชิสภาฯ ได้สอบถามถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ 
นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตขุดดิน ถมดินของเทศบาลฯ ว่ามีหลักเกณฑ์หรือแนวทางอย่างไร 

เนื่องจากได้มีผู้สอบถามว่าได้มีการโอนเงินค่าขออนุญาตฯ ที่มีจ านวนมาก  ซึ่งใน
ประเด็นดังกล่าว จะให้ทาง ผอ.กองช่าง เป็นผู้ตอบ  แต่ส าหรับในส่วนของนายกฯ    
ก็ต้องน าเรียนว่าตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ตนมิเคยได้มีการ
เรียกเก็บหรือเรียกร้องค่าด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน จะมี
เพียงการลงนามตามเอกสารที่ทางกองช่าง ได้ยื่นมาให้เกี่ยวกับการขออนุญาตตาม 
พรบ.ขุดดิน ถามดิน ซึ่งก็ได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นในระดับเบื้องต้นจาก
เจ้าหน้าที่กองช่างแล้ว  ซึ่งเท่าที่ทราบก็จะมีค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ยื่นขออนุญาตเพียง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน ๕๐๐ บาท และค่าตรวจแบบอีกตารางเมตรละ ๕๐ 
สตางค์เท่านั้น 

  ส าหรับการที่มีการโอนเงินของผู้ที่ได้กล่าวอ้าง ก็มิได้มีการมาแจ้งให้ทาง
เทศบาลฯ ทราบหรือร้องเรียนอย่างเป็นทางการว่าได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่
สูงเกินกว่ากฎหมายก าหนดไว้ เป็นเพียงการกล่าวอ้าง ส าหรับตนเองคิดว่าค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการขออนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับการขุดดิน ถมดินนั้น มันมี
รายละเอียดที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นพูดคุยกันของผู้ยื่นหลายอย่าง  เช่น ในการยื่นแบบ
การก่อสร้าง หรือการขออนุญาตขุดดินถมดินนั้น จะต้องมีการรับรองแบบโดยวิศวกร
ที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งในส่วนตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลฯ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ยื่น 
ที่จะต้องด าเนินการจัดหาแบบแปลนพร้อมประมาณการที่มีการรับรองให้ถูกต้องมา
ยื่นต่อเทศบาลฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา  ผู้ยื่นบางรายก็ไม่สามารถที่จะหาหรือ
ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารเรื่องนี้ได้ ก็มีการพูดคุยเพ่ือขอค าปรึกษาจากจากกองช่าง 
ว่าจะสามารถด าเนินการจัดจ้างหรือมีผู้รับจ้างในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่  ทาง
เทศบาลโดยกองช่างก็จะให้ค าแนะน าบุคคลที่เขามีอาชีพหรือรับออกแบบให้  ส่วน
การจะคิดว่าเขียนแบบ รับรองแบบจ านวนเท่าใดก็เป็นความตกลงกันเองระหว่าง     
ผู้จ้าง กับผู้รับจ้าง  ในส่วนที่มีการโอนเงินหรือการรับเงินของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ 
ทางคณะผู้บริหารฯ ก็ยังมิได้รับการแจ้งจากผู้เสียหายแต่อย่างใด 

 

นายทวิช จ าปาวัน - ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่อง พรบ.ขุดดินถมดิน ตามที่ ท่าน สท.ศักดิ์ดา ได้สอบถาม 
ตาม พรบ.ขุดดินถมดิน มีค่าธรรมเนียมฉบับละ 500 บาท ซึ่งในตัว พรบ. ระบุว่า 
ผู้ใดจะด าเนินการขุดดินถมดินในเขตเทศบาลนั้น ต้องมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(ซึ่งหมายถึงท่านนายกฯ) กรณีบ้านแม่ฮาว ที่สอบถามมา เจ้าของที่ดินได้มาสอบถาม
เราแล้ว มาพร้อมท่าน สท.วสันติ์  มาเป็นพยาน เราได้แจ้งเจ้าของที่ดินให้ไปหาช่าง
เขียนแบบที่มีวุฒิการศึกษาที่สามารถรับรองแบบได้ เช่น หากขุดดิน มีพ้ืนที่มากกว่า 
2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ความสูงของเนินดินสูง 2 เมตรจะต้องมีวิศวกรเซ็นต์
รับรอง กรณีขุดดิน ความลึกมากกว่า 3 เมตร จะต้องมีวิศวกรเซ็นต์รับรอง รายนี้ท า
ทั้งสองอย่างในพ้ืนที่เดียวกัน ทั้งถมดินและขุดดิน สืบเนื่องว่า เราได้แจ้งเจ้าของที่ดิน
ไปว่า ท่านจะไปหาช่างที่อ่ืนเขียนแบบก็ได้แต่ต้องมีวิศวกรเซ็นต์รับรองมาให้ครบ เรา
ถึงจะรับเอกสาร เพ่ือเสนอต่อนายกฯ พิจารณาออกใบรับแจ้ง เจ้าของทีดินพยายาม
ให้เราช่วยเหลือโดยไม่ต้องใช้วิศวกร ซึ่งมันท าไม่ได้  ในวันนั้น มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ 
มันมีรถหกล้อขนดินขับเข้าออก ผมก็ไม่ทราบเพราะอยู่ส านักงาน ช่วงประมาณ
เกือบๆ เที่ยง มีชาวบ้านโทรศัพท์มายังเทศบาล เป็นผู้หญิง ให้เทศบาลช่วยออกมา



๑๙ 
 

 ตรวจสอบด้วย ตอนนี้มีรถขนดินเข้ามาในซอย ฝุ่นควันเต็มซอย ขับรถเร็ว ฝาบ่อ
ระบายน้ าแตก  ผมเป็นคนรับโทรศัพท์เอง พอช่วงบ่ายผมออกไปดู เจอรถหกล้อ
ประมาณ 6 คัน ขับเข้าออกในซอย (ผมจ าชื่อซอยไม่ได้) ผมเข้าไปเจอคนดูแลเรื่อง
การถมที่ดิน ผมจึงสอบถามว่า ได้ไปแจ้งเทศบาลหรือยัง ตอนนี้มีชาวบ้านได้ร้องเรียน
มาทางโทรศัพท์ มีการถมดินโดยไม่แจ้งเทศบาล ผมได้ให้ค าแนะน าว่าให้ท าตาม
ระเบียบ ในวันนี้ขอให้หยุดก่อนได้หรือไม่เพราะมีการโทรศัพท์มาแจ้ง ไม่อยากให้
หนังสือร้องเรียน หากมีหนังสือร้องเรียนเข้ามาจะท าให้เรื่องยุ่งยาก และถือว่า       
ผิด พรบ.ขุดดินและถมดิน มีค่าปรับด้วย ผมจึงแนะน าให้เจ้าของที่ดินมายื่นเอกสาร 
ยื่นแบบให้ถูกต้อง และลุงบุญได้เข้ามาคุยกับช่างสรันต์ สรันต์แจ้งว่าหากจะให้ช่าง    
ที่อ่ืนท าให้ ขอให้มีวิศวกรเซ็นต์รับรองแบบมาให้ด้วย เอาเบอร์โทรศัพท์แนะน าให้คุย
กันเอง ส่วนเงินที่โอนมา 30,005 บาทนั้น ผมว่าน่าจะเป็นค่าธรรมเนียม 500 
บาท ค่าธรรมเนียมออกใบรับแจ้งขุดดินถมดิน ส่วนเรื่องการจ้างออกแบบ ต้องไปคุย
กับลุงบุญ ว่าตกลงกันอย่างไร ผมไม่ทราบครับ มีการจ้างออกแบบ เขียนแบบ และ
รายการค านวณตามที่ผมเห็น เราต้องประกอบเอกสารในการขออนุญาตขุดดินถมดิน 
ขอบคุณครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอขอบคุณ ผอ.กองช่างที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ทางสมาชิกสภา เขต 1 จะได้น า
ข้อมูลไปอธิบายให้พ่ีน้องชาวบ้านทราบ เรื่องทุกเรื่องบางครั้ง สท.ไม่ทราบ แต่ก็มา
สอบถามที่ สท. เรื่องระเบียบที่ผมทราบ ก็จากการสอบถามท่าน ผอ.กองช่าง นี้คือ
ข้อมูลที่สอบถาม เพ่ือจะน าไปอธิบายพี่น้องชาวบ้าน 

 

นายสมศักดิ์ สมบุญเรือง - เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของเทศบาล เพราะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง คนของเราเข้าไป
พัวพันกับสิ่งนี้ เคยเกิดปัญหาแล้วครั้งหนึ่ง เราเคยแจ้งไปว่า การออกแบบคือส่วน
หนึ่ง ค่าภาษีธรรมเนียมคือส่วนหนึ่ง แยกแยะให้ได้ ผมถือเป็นเรื่องใหญ่ เจ้าของที่ดิน 
มองครั้งเดียวคือ โอนเงินให้เทศบาลเป็นเงินเท่านี้ ผลเสียมาถึงเทศบาล ผลกระทบ
มาถึงนายกฯ และผู้บริหารทั้งหมดของการท างาน ผมขอฝากว่า ในส่วนของกองช่าง
ต้องมานั่งพูดคุยกันว่าจะท าอย่างไร เจ้าของที่ดิน เขาพูดแค่ว่า ถมดินหมดเงินไปสาม
หมื่นกว่าบาท พูดไปแล้ว มีผลกระทบตามไปหมด เสียถึงนายกฯ เพราะเป็นคนของ
เราที่อยู่ในนี้ เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ไม่ให้พูดว่าเก็บเงิน เพราะมีผลกระทบ 
การขออนุญาต ให้แยกแยะเลย ขออนุญาตถมที่ ขออนุญาตออกแบบ การออกแบบ
เราท าได้หรือไม่  เคยพูดคุยกันว่า ต่อไปห้ามออกแบบ หรือออกแบบไปแล้วห้าม
น าเอาชื่อเทศบาลเป็นตัวหลัก ตรวจเองออกแบบเอง เป็นไปได้หรือไม่ เหมือนเป็น
การสมรู้ร่วมคิด พอเกิดปัญหา ผลเสียตกที่นายกฯ ฝากทาง ผอ.กองช่าง เรื่องนี้ต้อง
มาคุยกัน การรับเงินหากเป็นของเทศบาลต้องมีใบเสร็จทุกขั้นตอน แต่ตรงนี้ มีการ
โอนเงินให้ เสียหายมากครับ เรื่องนี้คงไม่จบง่าย ๆ  เจ้าของที่ดินแจ้งโอนเงิน ค่าถม
ดิน แค่นั้น ค่าเขียนแบบ ค านวณแบบ ไม่กล่าวถึงเลย  เจ้าของที่ดินคนนี้ ใช้ไม่ได้ 
เพราะพูดไปทั่ว ไม่พูดทั้งหมด ฝาก ผอ.กองช่าง ในฐานะดูแลลูกน้อง หากเกิด
เหตุการณ์แบบนี้อีก เทศบาลเสียหาย นายกฯ เสียหาย ผู้บริหารทุกคน เจ้ าหน้าที่
เสียหาย สมาชิกสภาทุกคนเสียหาย  เจ้าของที่ดินแบบนี้ใช้ไม่ได้ เวลาได้ประโยชน์จะ
พูดอีกแบบ กองช่าง จะถูกมองจากชาวบ้านหมิ่นเหม่ มองถึงตัวช่างเอง และมอง
มาถึงนายกฯ ขอฝากไว้ด้วย 

 



๒๐ 
 

 นางอ าไพ  อวนศรี - ในเรื่องนี้ขอฝากไว้ด้วย เป็นการตกลงกัน ดิฉันเข้ามาท างาน ๒ ปีกว่า การขออนุญาต 
นายกเทศมนตรีฯ ก่อสร้างบ้าน มาขอที่ห้องกองช่าง ค าขอไม่ได้ขึ้นมาที่ห้องนายกฯ หากมีแบบหรือ    

ไม่มีแบบช่างจะด าเนินการให้ และหลังจากนั้นจะขึ้นไปหานายกฯ แบบเรียบร้อย
หมดพร้อมค าขอ จะมาพร้อมใบอนุญาต ให้นายกฯ เซ็นต์ใบอนุญาตพร้อมแบบ
แปลน (หากมีแบบแนบมา) ขอถามว่า ความจริงแล้วหนังสือค าร้อง ควรจะยื่นมา
เสนอก่อน แล้วแบบหรือใบอนุญาตควรจะตามมาหรือไม่ ในส่วนของวิศวกรที่เซ็นต์ 
ในข้อเท็จจริงเป็นหน้าที่ของผู้ขอที่จะต้องด าเนินการจัดท ามาพร้อมกับแบบแปลนที่
แนบค าขอ เพ่ือประกอบการขอใบอนุญาต แต่ก็จะมีบางรายที่จะให้ทางกองช่างเป็น
ผู้ประสานให้ ก็เป็นความสมัครใจของผู้ยื่น  

 

นายทวิช จ าปาวัน - ค่าออกแบบตารางเมตรละ 50 สตางค์  ค่าออกใบอนุญาตฉบับละ 200 บาท 
ครับ  ขออนุญาตน าเรียนท่านนายกฯ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคาร จะมีใบค าขอ ขออนุญาตก่อสร้าง/ปรับปรุง/ดัดแปลง ในใบค าขอมีก าหนดไว้
เลย ผู้มาขอต้องแนบเอกสาร ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาโฉนด 
แบบแปลน จ านวน 3 ชุด กรณีนี้นายตรวจเขต จะรวบรวมเอกสารไว้ใน 1 ชุด เสนอ
ต่อผม เพ่ือตรวจแบบและเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ ตามที่ท่านนายกฯ แจ้งว่า ใบค าขอ
ไม่เคยเห็นเลย คือจะเสนอขึ้นไปพร้อมเดียวกันครับ เพราะเอกสารประกอบทุกอย่าง
จะต้องอยู่ในใบค าขอทั้งหมด ซึ่งนายตรวจเขตจะออกไปตรวจเขตก่อน เพราะมีระยะ
ล่น ระยะชิด ใบติดกับที่ดินแปลงไหน หากติดที่ดินแปลงไหนไม่ถูกต้องตามแบบที่
ก าหนด ผู้ขอจะต้องน าแบบไปแก้ไขและน ามายื่นใหม่ หากช่างนายตรวจเขต ตรวจ
เรียบร้อยแล้ว จะผ่านผม ไปถึงท่านนายกฯ ออกใบอนุญาต จะออกไปพร้อมกันหมด
เลย จะไม่ได้เสนอแค่ใบค าขอไปก่อน แล้วกลับลงมา จะไม่ใช่ คนละกรณีกัน กับ    
ใบค าร้องขอติดตั้งไฟ แต่ใบค าขออนุญาตก่อสร้าง/ปรับปรุง/ดัดแปลง ต้องมีเอกสาร
ครบทั้งหมด เสนอท่านนายกฯ ทีเดียวครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี - ในส่วนของทางผู้บริหารฯ ก็จะควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 
นายกเทศมนตรีฯ เพ่ิมเติม แต่ที่ทราบมาโดยตลอดจะเป็นการเก็บค่าเขียนแบบ และรับรองแบบที่ผู้ยื่น

ขอใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ไปจ้างผู้ที่รับด าเนินการ แต่ด้วยผู้ยื่นไม่มีเครือข่ายหรือไม่
ทราบว่ามีบุคคลใดที่จะรับเป็นผู้เขียนแบบ รับรองแบบได้ตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนด ก็ได้ให้ทางช่างเป็นผู้ประสานให้ ก็ถือเป็นการตกลงกันส่วนตัว  การเก็บเงิน
ค่าเขียนแบบ รับรองแบบก็เป็นความสมัครใจในอัตราค่าด าเนินการ ในส่วนนี้ทาง
ผู้บริหารฯ ก็ไม่สามารถท่ีจะไปบังคับได้  แต่ก็ฝากทาง ผอ.กองช่าง ได้ตรวจสอบและ
ก าชับกรณีดังกล่าวไว้ ว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดของผู้รับฟังว่าเป็นการเรียนรับเงิน
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายก าหนดไว้ได้  ก็ต้องท าความเข้าใจให้ผู้ยื่น
ได้รับทราบให้ชัดเจน ว่าอันใดเป็นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย และอันไหนเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เป็นการจ้างส่วนตัว แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรที่จะไปเป็นผู้รับจ้าง หรือ     
รับเงินแทนผู้รับจ้าง วิศวกรที่เราประสานให้ควรไปตกลงอัตราค่าบริการกับผู้ยื่นเอง
จะดีกว่า 

 

นายนเรศน์ ถาวร - ขอให้ ผอ.กองช่าง ก าชับ ดูแล ลูกน้องที่อยู่ในกองช่างด้วย หากมีชาวบ้านมาติดต่อ  
รองประธานสภาเทศบาลฯ อธิบายให้เข้าใจ ชัดเจน ชาวบ้านจะตีภาพรวมหมด เวลาพูดพูดค าเดียว ไม่มีการ

อธิบายแบบข้าราชการ เวลาเสียหาย เสียหายมาถึงเทศบาลเรา ฝาก ผอ.ด้วยครับ 



๒๑ 
 

 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เรื่องท่ีเกิดข้ึน ขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหา  เรื่องทุกเรื่องสอบถามตรงนี้ ในส่วนที่นอก
ประเด็น ขอให้ดูตามระเบียบ ฝากท่าน ผอ.กองช่างด้วย 

 

นางอ าไพ อวนศรี - วาระนี้ เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2567 ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ที่เห็นความส าคัญของการจัดท า

งบประมาณในปีนี้  งบประมาณทั้งหมด 51,150,000. -บาท จะบริหารเงิน
งบประมาณให้คุ้มค่ากับงบประมาณ ขอขอบคุณทุกท่านมากๆ ที่ได้มีมติเห็นชอบใน
วันนี้ 

 - ได้รับหนังสือจาก อบจ.ล าปาง ซึ่งคิดว่าท่านสมาชิกสภาคงจะได้รับค าถามจาก
ชาวบ้าน จึงแจ้งท่านสมาชิกทราบก่อนว่า ทาง อบจ.ล าปาง จะมีการปิดบ่อและสรุป
รายละเอียดข้อมูลขยะ จะปิดบ่อ 5 วัน 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 จะเปิด
บ่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566  

 

นายปริญญา สุวรรณศร - เทศบาลควรมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้
ประชาชนทราบด้วยครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี - มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะ แต่ตอนนี้ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทราบก่อนค่ะ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - เทศบาลมีเรื่องแจ้งต่อสภาทราบ เรื่องแรก การออกให้บริการช่วยเหลือชาวบ้าน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  โดยเฉพาะช่วงนี้ ออกบริการส่งน้ าให้หมู่บ้าน ที่ผ่านมาก็วัดหนองปู่ฮ้อ หากไม่ไปส่งก็

ไม่มีน้ าใช้ หากจะช่วยยาวเลยก็คงจะไม่ไหว ก าลังหารือแนวทางในการช่วยเหลือกันอยู่ 
งานป้องกันฯ มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย การช่วยเหลืองานด้านสาธารณภัยจะช่วยใน
ภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของพ่ีน้องประชาชนที่ผ่านมา
ต้นไม้ที่จะหักโค่นเข้าบ้านพ่ีน้องประชาชน เช่นบ้านแม่ฮาวก็มีอยู่ 1 ราย แต่จ ากัด
ด้วยพ้ืนที่ รถเข้าไม่ได้ การส่งน้ าก็เช่นกัน หากเป็นน้ าต้องกินต้องใช้ เราส่งให้  หาก
เป็นงานศพ ก็สามารถไปช่วยได้ ส่วนการช่วยเหลือด้านอ่ืนหากมีแจ้งเข้ามา ต้องขอ
แจ้งท่านสมาชิกสภาทราบว่า เราไม่สามารถช่วยได้ทุกเรื่อง หรือล่าสุดมีทรายตกตาม
ถนน อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ เทศบาลก็ออกไปช่วยได้ หากจะไปล้างอาคาร สถานที่
ต่างๆ ไม่สามารถท าได้ และต้องบ ารุงรักษารถของเราด้วย การช่วยเหลือไม่สามารถ
ท าได้ทุกเรื่อง 

 

 - เรื่องท่ีสอง คือเรื่องของการบริหารจัดการขยะ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ที่เข้าร่วมและขับเคลื่อนร่วมกันเกี่ยวกับงบประมาณชุมชนน่าอยู่ ที่ได้งบประมาณ
ของ สสส.มา หมู่บ้านละ 113,000บาท ตอนนี้การขับเคลื่อนต่างๆ ได้ลงพ้ืนที่ไป
ทุกหมู่บ้าน จะให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาทราบอีกครั้ง 

  

 - เรื่องที่สาม ในเดือนหน้าจะมีการประชุม เกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หากงบประมาณเข้ามามีเพียงพอ จะท าโครงการ
ใหม่ และจะต้องมีการกันเงินงบประมาณ ก็จะมีการเรียกประชุมสภา จะพยายาม
ประชุมกลางเดือน แต่อยู่ที่งบประมาณด้วยว่าจะเข้ามาตอนไหน หากเราประชุมไป
ก่อน แล้วงบประมาณเข้ามาปลายเดือน เงินก็จะตกเป็นเงินสะสมไป 

 



๒๒ 
 

 นายกฤษฎา เทพภาพ - เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมนายกฤษฎา เทพภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับโครงการ
ชุมชนน่าอยู่ ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ท่านปลัด พร้อมทีมงานขับเคลื่อน
โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สสส. โครงการชุมชนน่าอยู่ ตอนนี้งบประมาณ    
เข้ามาสู่ชุมชนแล้ว ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 
ที่ผ่านมา ทางทีมงานพ่ีเลี้ยงได้ลงพ้ืนที่ครบทั้งหมดหมู่บ้าน เป็นการร่วมคิดร่วมท า
โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สสส. มีเรื่องของการวางแผนตลอด 12 เดือนว่าจะ
ท ากิจกรรมอะไรบ้าง ให้บรรลุผลลัพธ์ ให้ขยะลดลง เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้
สภาผู้น าชุมชนของเรา ทางชุมชนของเราได้วางแผน ตามบันไดผลลัพธ์ทั้ง 4 ขั้น
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ข้ันแรก ขั้นที่สองให้ความรู้ ขั้นที่สาม น าความรู้ไปปฏิบัติ ขั้น
ที่สี่ ผลลัพธ์ให้ขยะลดลง ซึ่งได้วางแผนงาน แผนเงิน ซึ่งได้วางแผนไว้แล้ว แผนเงินคือ
งบประมาณท่ีเข้ามางวดแรก 50,000บาท จะต้องท าอะไรบ้าง นอกจากนั้นมีพ่ีเลี้ยง
ที่ช่วยในเรื่องการจัดเก็บเอกสารในด้านการเงิน การเบิกจ่าย ให้เกิดความโปร่งใส ได้
ชี้แจงไปแล้ว นอกจากนั้น มีการบันทึกเงิน รายรับ รายจ่าย ได้แนะแนวให้เจ้าหน้าที่
การเงินแต่ละหมู่บ้าน และจะมีเวทีที่เกิดขึ้น ในเดือนกันยายน จะมีเวทีระดมความ
คิดเห็น ทางเทศบาลจะมีท่านนายกฯ ท่านปลัดเข้าร่วมด้วย จะมีการก าหนด
มาตรการ หรือกติกา ของแต่ละหมู่บ้านในการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ซึ่งเป็น
บันไดข้ันแรกของเรา จะแจ้งให้ทุกท่านทราบเป็นระยะ นอกจากนั้น จะมีการจัดเก็บ
ข้อมูลรายหมู่บ้าน จะออกแบบ เป็นระบบกูเกิลฟอร์ม หากเรียบร้อยจะเชิญทีมเก็บ
ข้อมูลแต่ละหมู่บ้านมาประชุมร่วมกัน ขอบคุณครับ 

 

นายนเรศน์ ถาวร - ผมขอสอบถามเรื่องไข้เลือดออก เทศบาลมีการบริหารจัดการเช่นไร ขอข้อสรุปด้วย 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี -  มาตรการ การควบคุมไข้เลือดออก ปีนี้มีการระบาด เพราะสามปีจะมีการระบาด 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ หนึ่งครั้ง ตอนนี้ของเราก็ 4 เคส บ้านแม่ฮาวมีเยอะสุด มาตรการมีสองอย่าง 

มาตรการแรก หากมีการตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อ จะมีการจ่ายยาทากันยุงและยาฉีดพ่น
ฆ่ายุงภายในบ้านให้กับบ้านผู้ป่วยก่อน ในระหว่างรอการพ่นหมอกควันจากเทศบาล 
การพ่นหมอกควัน อาณาเขต 100 เมตร ไม่ใช่บ้านหลังเดียว จึงต้องรอ อสม.ไป
ประสานแจ้ง เพ่ือเปิดบ้าน มีความพร้อมหรือไม่ ยินดีหรือไม่ ระยะการฉีดพ่น ครบ   
7 วัน ก็พ่นอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง เทศบาลได้ขออนุญาตท่านนายกฯ จัดซื้อยาทาและ
ยาฉีดกันยุงในบ้านไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ประสานกับท่านรองสุภาภรณ์ไว้เรียบร้อย
แล้วว่า หากบ้านไหน ต้องการ จะน าไปให้ก่อน และงานสาธารณสุขพร้อมงาน
ป้องกันฯ จะออกไปฉีดพ่นหมอกควันกันยุง ปัจจุบันที่มีปัญหาควบคุมไม่ได้        
ต้องยอมรับว่า ด้วยสภาพภูมิอากาศ พอเรามีผู้ป่วย และอีกวันจะออกไปพ่นยา      
ฝนตกครับ เพราะฉะนั้นการฉีดพ่นยาเพ่ือควบคุมก็ท าให้ยุ่งยากเล็กน้อย เพราะยา  
ตัวนี้ต้องพ่นด้านนอก ให้กระจาย หลักการของการพ่นหมอกควัน บางคนเข้าใจว่า     
พ่นข้างนอกเพ่ือไล่มันไป แต่ความจริงไม่ใช่ ยุงลายมีสองประเภท ประเภทแรก 
ยุงลายที่มีเชื้อไข้เลือดออกชอบอยู่ที่อับชื้น ที่มืด ส่วนยุงลายที่บินอยู่ข้างนอก      
ตามต้นไม้ ต้นหญ้า เปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะมีเชื้อไข้เลือดออก แค่สิบเปอร์เซ็นต์ 
ส่วนใหญ่จะเป็นไข้จับสั่น  ยุงลายประเภทที่มีเชื้อไข้เลือดออกจะออกหากินในเวลา



๒๓ 
 

 กลางวัน พอสัก 6 โมงเย็นเป็นต้นไปจะเข้าไปอยู่ในซอกมุม จะไม่ออกมาบิน การ   
ฉีดพ่นหมอกควันต้องฉีดกลางวัน หากเราไปฉีดในตอนเย็น ยุงไม่บินแล้ว ยากระจาย
ไม่สามารถฆ่ามันได้ สาเหตุที่ฆ่าไม่ได้ คือยุงเมื่อกระพือปีก ต้องอ้าปีก ยาจะตกไปที่
หลังยุงถึงจะตาย หากติดที่ปีกจะมีแค่กลิ่น ไม่ตาย หลักการการพ่น ต้องพ่นให้ยุง
กระพือปีกก่อน พออ้าปีก หลังเปิดน้ ายาที่ตกลงไปที่หลังถึงจะตาย เพราะฉะนั้นต้อง
พ่นในบ้าน แต่ประเด็นหลักต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านด้วย บางครั้งมี
คนป่วยอยู่ในบ้าน ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส าคัญ เวลามีคนป่วย แล้วเทศบาลจะไป
พ่น ฝนตกตลอดครับ หากจะไปพ่นตอนเย็น ยุงก็หลับ เป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่ง       
เราวางมาตรการป้องกันไว้อย่างดี ทั้งยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เรามีหมดแล้ว ขอน า
เรียนมาตรการให้ทุกท่านทราบครับ 

 

นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ - ขอน าเรียนเพ่ิมเติม พอเกิดเหตุระบาด อสม.ในเขตพ้ืนที่บ้านคนไข้ระยะ 100 
เมตร อสม.จะต้องรีบลงพ้ืนที่ก่อนประมาณ 8 คน  พอวันรุ่งขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ออกมา
พ่นยา อีกสามวัน อสม.ลงพ้ืนที่อีกครั้ง ลงพ้ืนที่ทั้งหมด ช่วยกันค่ะ ขอน าเรียน      
ทุกท่านทราบค่ะ 

 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา - เรื่องไข้เลือดออกครับ ความล่าช้าของการพ่นยา ฝากท่านนายกฯ บางทีเจ้าหน้าที่
ไม่ค่อยออกพ่น ไปอีกทีตอนเย็น ตามที่หัวหน้าแจ้ง ตอนเย็นยุงหลับ อยากให้เข้าไป
พ่นตอนเช้าเลย บางทีได้รับแจ้งมาน้องๆ พนักงานไม่ว่าง อยากให้ไปพ่นเลยครับ      
ยาจะได้มีประสิทธิภาพ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี ในส่วนตรงนี้รับไป เจ้าหน้าที่ของเราส่งไปอบรมตลอด แต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้มา 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ แค่ไหน วิธีการอาจจะได้มาไม่หมด ท าให้ยังมีการระบาด ตอนบ่ายผมได้นัดน้องๆ 

ทีมป้องกันและควบคุมโรคมานั่งคุย น้อมรับครับ วันนั้นที่ไปพ่นตอนเย็น คือน้องๆ 
ไปส่งเคสผู้ป่วย พอกลับมาฝนตก ออกไปพ่นอีกทีตอนเย็น  

  

 - อีกเรื่องครับ ผมขอแจ้งเรื่องขยะ เทศบาลจะด าเนินการต่อเนื่องกับโครงการ สสส.
ตามที่แจ้งไป จะไปประสานกับร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล เพ่ือควบคุมราคาต่างๆ เมื่อ
ทุกๆ หมู่บ้านมีการขับเคลื่อนเรื่องขยะ เทศบาลต้องไปประสานบริษัท ร้านค้าที่     
รับซื้อขยะ ในราคาที่สูงกว่าที่จะขายทั่วไป เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าที่จะท า ซึ่งมอบให้
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการ ในเดือนกันยายนจะมีการอบรม และมีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 

 

- แจ้งงานอบรมของเทศบาล โครงการที่เหลือท้ายปีงบประมาณ ในวันที่ 6 กันยายน 
2566 จะมีการซ้อมแผนให้กับโรงเรียนบ้านปันง้าว และวันที่ 8 กันยายน 2566 
อบรมเรื่องยาเสพติด ครู D.A.R.E  ที่โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 

 

 - ขอมติจากที่ประชุมสภา รายงานการประชุมสภาในวันนี้ จะต้องใช้ประกอบการขอ
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เสนอนายอ าเภอห้างฉัตร  รายงานการประชุมสภาหากจะน าไปใช้ได้จะต้องได้รับการ
รับรองจากสภาเทศบาล ซึ่งจะต้องมีการประชุมครั้งต่อไปถึงจะมีการรับรอง 
เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงขอมติจากทางสภาก่อนว่า จะน ารายงานการประชุมสภาใน
วันนี้ที่ยังไม่ได้มีการรับรอง น าไปแนบร่างเทศบัญญัติฯ เสนอนายอ าเภอครับ 

 
 



๒๔ 
 

 

  

นายนเรศน์ ถาวร  -  ตามท่ี เลขานุการสภาแจ้ง ไม่ต้องมีการอภิปราย เชิญนับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ
รองประธานสภาเทศบาลฯ   

 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล)   

 
 

นายนเรศน์ ถาวร  - ขอมติที่ประชุม  
 

รองประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบน ารายงานการประชุมสภาสมัยนี้ ที่ยังไม่ได้มีการ
รับรอง น าไปแนบร่างเทศบัญญัติฯ เสนอนายอ าเภอ โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 

  - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบน ารายงานการประชุมสภาสมัยนี้ ที่ยังไม่ได้     
มีการรับรอง น าไปแนบร่างเทศบัญญัติฯ เสนอนายอ าเภอ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการน ารายงานการประชุมสภาสมัยนี้ โดยยังไม่มีการ
รับรองรายงานการประชุมแนบเอกสารการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ไปก่อนเฉพาะการนี้
เท่านั้น มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑2 เสียง (รวมประธานสภาฯ) , ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, 
งดออกเสียง –ไม่มี-  

 

นายนเรศน์ ถาวร - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
รองประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้จึงขอปิดการ

ประชุมสภาในครั้งนี้ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 

 
 
(ลงชื่อ)                                           ผู้บันทึกการประชุม 

                  (นายจิรัฏฐ์   ยารังษี) 
                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2566 ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน ๒๕๖6  มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน   
 
 
 
 

   (ลงชื่อ)               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
             (นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง)    
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
 



๒๕ 
 

 (ลงชื่อ)          สวัสดิ์   สอนปิงค ำ         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสวัสดิ์   สอนปิงค า)    
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  
 

 (ลงชื่อ)           เจริญ ญำสิทธิ์         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายเจริญ ญาสิทธิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 
 
 

 สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่.........เดือน................................ พ.ศ.
๒๕๖6 เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม ๒๕๖6  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
  (ลงชื่อ)                       - 

     (นายปริญญา  สุวรรณศร) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 


